

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỒNG PHÚ**

Số: 52 /BC-HĐND-PC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Phú, ngày 19 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XII.

Qua nghiên cứu nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết đối chiếu với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019 và ý kiến thảo luận của các thành viên, Ban Pháp chế HĐND huyện trình HĐND huyện một số nội dung như sau:

1. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 (tại Tờ trình số 38/TTr-HĐND ngày 04/7/2022 của Thường trực HĐND huyện)

Căn cứ khoản 1, Điều 58 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định: “*Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến chương trình giám sát hằng năm của Hội đồng nhân dân trên cơ sở đề nghị của các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và kiến nghị của cử tri ở địa phương trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm của năm trước.*”

Thường trực HĐND huyện đã tập hợp từ đề nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện và cử tri để dự thảo Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023, trong đó có các nội dung giám sát trực tiếp tại kỳ họp, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề được Thường trực HĐND huyện cụ thể từng vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, pháp chế và dân tộc. Nội dung giám sát có lựa chọn là những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm và đang được quan tâm hiện nay.

Do đó, tại kỳ họp này Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 là cần thiết và đúng quy định.

Từ những nhận định trên, Ban pháp chế HĐND huyện thống nhất đề nghị HĐND huyện xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

2. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2022 (lĩnh vực quốc phòng - an ninh)



Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 (về lĩnh vực nội chính). Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu trong dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị bổ sung một số nội dung như sau:

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 -2025. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch bảo đảm TTATGT ngày Lễ 2/9; trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết nguyên đán 2023.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 08/6/2022 triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số”, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, đơn kiến nghị, phản ánh của nhân dân; kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND sau các đợt giám sát.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Tư HĐND huyện. Trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CVHĐ;
- Lưu: VT./.

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN
TRƯỞNG BAN



Hồ Hùng Phi